

การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม
ในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลคูทุ่ง
อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

การประชุมประชาคมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลคูทุ่ง
วันพุธที่ ๑๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคูทุ่ง

เมื่อวันพุธที่ ๑๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคูทุ่ง นายเกียรติศักดิ์ โตพุ่ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูทุ่ง ประธานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคูทุ่ง พร้อมด้วยรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูทุ่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูทุ่ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูทุ่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูทุ่ง หมู่ที่ ๖ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนส่วนราชการภายในเขตพื้นที่ ผู้แทนประชาคมหมู่บ้าน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูทุ่ง หัวหน้าสำนักปลัด และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓



๑. ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม

ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓

๒. สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ ประกอบไปด้วย นายเกียรติศักดิ์ โตพุ่ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูทุ่ง ประธานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคูทุ่ง พร้อมด้วยรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูทุ่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูทุ่ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูทุ่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูทุ่ง หมู่ที่ ๖ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนส่วนราชการภายในเขตพื้นที่ ผู้แทนประชาคมหมู่บ้าน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูทุ่ง หัวหน้าสำนักปลัด และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

๓. ผลจากการมีส่วนร่วม

การจะนำแผนงาน/โครงการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ จำเป็นต้องบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งจะปรากฏถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรม วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ ฉะนั้น การประชาคมท้องถิ่นจึงมีความสำคัญในการได้ทราบถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงจุด โดยประชาชนได้เสนอโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่ ๑	จำนวน	๙	โครงการ
หมู่ที่ ๒	จำนวน	๓๖	โครงการ
หมู่ที่ ๓	จำนวน	๑๒	โครงการ
หมู่ที่ ๔	จำนวน	๒๑	โครงการ
หมู่ที่ ๕	จำนวน	๖	โครงการ
หมู่ที่ ๖	จำนวน	๑๒	โครงการ
หมู่ที่ ๗	จำนวน	๘	โครงการ
หมู่ที่ ๘	จำนวน	๗	โครงการ
หมู่ที่ ๙	จำนวน	๙	โครงการ
หมู่ที่ ๑๐	จำนวน	๙	โครงการ
หมู่ที่ ๑๑	จำนวน	๒	โครงการ

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูทุ่ง โดยข้อมูลดังกล่าวจะดำเนินการโดยพิจารณาจากหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคูทุ่ง

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูทุ่งพิจารณา เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน นับแต่วันที่ผู้บริหารประกาศใช้

๔. การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลคูทุ่ง ได้นำโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม มาแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด